

Đột phá phát triển kinh tế biển

KỶ 2: BÁM BIỂN LÀM GIÀU

Để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh ven biển, Thái Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân nuôi trồng, khai thác thủy sản, phát triển dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, tháo gỡ khó khăn về vốn để đóng mới tàu xa bờ; đồng thời, làm tốt công tác quản lý tàu thuyền, bảo vệ an toàn cho ngư dân trên biển, giúp ngư dân gắn bó với nghề như một dòng chảy không ngừng nghỉ.



Nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thái Thụy.

Đến xã Đông Hoàng (Tiền Hải) hỏi ông Nguyễn Đình Thường hầu như ai cũng biết ông là người nuôi trồng thủy sản giỏi, quy mô lớn nhất vùng với ao nuôi tôm trên 2ha và 70ha nuôi ngao. Ông Thường cho biết: Hiện nay, lượng ngao, tôm thương phẩm của gia đình chỉ đủ bán cho thị trường Hà Nội, Thái Bình. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu chế biến

xuất khẩu của các doanh nghiệp huyện Tiền Hải, gia đình tiếp tục đầu tư trang thiết bị, thuê thêm kỹ sư, mở rộng diện tích nuôi thủy sản hướng đến chăn nuôi sạch bảo đảm vệ sinh môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thực phẩm sạch. Trừ chi phí, nguồn thu hàng năm từ nuôi ngao, tôm thể của gia đình đạt trên 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 70

lao động với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Với mục tiêu phát triển đánh bắt hải sản xa bờ, Thái Bình chú trọng thực hiện cơ chế, chính sách của Chính phủ về hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu thuyền. Toàn tỉnh hiện có 778 tàu cá với tổng công suất 122.299CV, trong đó có 227 tàu cá với chiều dài lớn nhất L > 15m, được trang bị máy thông tin liên lạc ICOM; hình thành 31 tổ


đội khai thác xa bờ cho đội tàu vùng lộng và vùng khơi, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản. Tích cực triển khai các giải pháp, triển khai thực hiện nhằm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đến nay, 680/778 tàu cá đã được đăng ký (đạt 87,4%), 93,6% số tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình; các địa phương đang kiện toàn bộ máy, bổ sung và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cảng cá, tổ chức tập huấn về các quy định mới của Luật Thủy sản năm 2017.

Đối với anh Đào Đình Hùng, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), từ khi đầu tư nguồn vốn đóng mới tàu đã giúp anh vươn lên làm giàu từ biển. Anh Hùng chia sẻ: Nhờ các nguồn vốn được hỗ trợ vay cùng với vốn tích lũy của gia đình, tôi đã đầu tư đóng mới 1 tàu có công suất trên 300CV trị giá hơn 4 tỷ đồng. Từ khi nâng cấp phương tiện khai thác hiện đại, chuyển đổi ngư lưới cụ, trang bị thêm các thiết bị hiện đại nên sản lượng khai thác thủy sản đạt

khá cao. Tàu của gia đình chủ yếu khai thác xa bờ ở các vùng biển Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa. Mỗi chuyến đi biển khoảng 3 - 6 ngày. Trừ chi phí thu về từ 30 - 50 triệu đồng/tháng. 7 lao động trên tàu có thu nhập trung bình hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Gia đình tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của nhà nước về vốn. Những chuyến ra khơi dù vất vả nhưng biển lại ban tặng cho bà con ngư dân cuộc sống đủ đầy, nhiều gia đình vươn lên làm giàu từ biển.


Năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản đạt 91.520 tấn (tăng 32,6% so với năm 2016); giá trị sản xuất đạt 1.394 tỷ đồng (tăng 31,1% so với năm 2016). Kết quả đạt được trong lĩnh vực khai thác thủy sản đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời thúc đẩy ngành chế biến thủy sản tăng sản lượng xuất khẩu trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có trên 108 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản hoạt động theo mô hình hộ gia đình và 8 doanh nghiệp chế biến thủy sản. Nhiều sản phẩm thủy hải sản ở các địa phương ven biển được các cơ sở sản xuất chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm hướng tới xây dựng thương hiệu, trở thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Tiêu biểu như Công ty TNHH Nghêu Thái Bình (Tiền Hải), trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty đã tận

Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải




Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiền Hải đạt hơn 5.000ha, đóng góp tích cực cho ngành Nông nghiệp, chiếm 60% tổng giá trị sản xuất, giúp ngành Nông nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, phát triển quy vùng sản xuất, tăng trưởng hàng năm đạt 7% trở lên. Để phát triển thủy sản bền vững, huyện cùng với các ngành của tỉnh thực hiện quy hoạch, trong đó đang từng bước thực hiện khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao với diện tích hơn 300ha tại các xã Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú. Thời gian tới, huyện sẽ thu hút các doanh nghiệp đầu tư và thực hiện mô hình theo hướng bền vững, bảo đảm cho sản phẩm thủy sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản



Để phát triển nuôi trồng thủy sản tạo ra một số sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh trên thị trường, thời gian qua, ngành thủy sản đã tập trung cơ cấu lại lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cả về sản phẩm và hình thức sản xuất. Trong đó, tập trung mở rộng quy mô, diện tích nuôi trồng; đổi mới, đa dạng các đối tượng nuôi, xác định đầu là đối tượng nuôi chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, quy trình kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo ra các sản phẩm thủy sản có giá trị kinh tế đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Nguyễn Văn Lang, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy



Trong thời gian qua, bà con ngư dân huyện Thái Thụy đã đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ. Hiện nay, sản phẩm hải sản mới chỉ khai thác ở giá trị vật chất mà chưa chú trọng đến giá trị thương hiệu, giá trị văn hóa. Do đó, để nâng cao sản phẩm và con ngư dân đánh bắt được tiêu thụ theo chuỗi sản xuất, mong rằng các cấp chính quyền quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực thủy sản, có giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng các nhà máy chế biến thủy sản. Đồng thời, nhà nước cần hỗ trợ đào tạo nghề cho ngư dân đi đôi với tạo điều kiện về vốn tín dụng để ngư dân chúng tôi có thể mở rộng đầu tư máy móc thiết bị, mở mang hoạt động sản xuất theo hướng xây dựng thương hiệu thủy sản theo địa phương, góp phần tạo nên giá trị bền vững cho hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

dụng mọi lợi thế để duy trì sản xuất, từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi ngày chế biến gần 10 tấn ngao thương phẩm xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Nhật Bản, Úc và một số nước châu Âu. Ngoài việc chủ động vùng nguyên liệu

đủ điều kiện đánh bắt, khai thác, chế biến của Công ty và được cấp mã Code truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, Công ty còn mạnh dạn đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất, công nghệ chế biến, chuẩn hóa quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chí,

tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Dự kiến năm 2021 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình đạt sản lượng 8.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 6 triệu USD.

(còn nữa)
MANH THẮNG - LƯU NGÀN

QUỲNH PHỤ

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bài bản, hiệu quả



Xã An Thái (Quỳnh Phụ) duy trì phát triển nghề mộc tạo việc làm ổn định cho người dân.

Những năm qua, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được các cấp, ngành, địa phương triển khai bài bản, hiệu quả. Nhờ xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo nên các chính sách hỗ trợ đã đến đúng đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2020, xã Quỳnh Hoa không phải là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 3,13%, so với năm 2019 giảm dưới 0,5%. Tuy nhiên, chính việc rà soát chặt chẽ từ xã đến thôn là điều kiện quan trọng giúp địa phương đưa ra các giải pháp phù hợp. Ông Phan Đăng Đắc, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã chia sẻ: Xác định công tác giảm nghèo có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hàng năm huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo giảm

nghèo của huyện, các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức tập huấn tới tận cơ sở, vì vậy lãnh đạo xã cùng cán bộ lao động - thương binh và xã hội tổ chức tập huấn cho các trưởng thôn, tổ trưởng tự dân phố. Tuy nhiên, giai đoạn 2022 - 2025, tiêu chí đo lường nghèo đã chuyển đổi nhiều thay đổi so với giai đoạn 2016 - 2021, để bảo đảm công tác rà soát được chính xác, chúng tôi yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã hướng dẫn, tập huấn cho các trưởng thôn, tổ rà soát cơ sở phải tỉ mỉ, mẫu biểu phải chính xác, tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc bỏ sót đối tượng. Đến nay Quỳnh Hoa đã triển khai cho 9 cơ sở thôn, các cơ sở thôn hoàn thành việc rà soát.

Việc triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong những năm qua luôn được các cấp,

ngành, địa phương trong huyện thực hiện hiệu quả. Nhờ tập trung rà soát chính xác nên các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện đã kịp thời đến với người nghèo, qua đó tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện giảm dần qua từng năm. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 5,24%; đến năm 2019 giảm còn 3,10%, năm 2020 còn 2,83%. Như vậy, trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 2,41%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,30% năm 2016 xuống 3,12% năm 2020.

Để công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện bảo đảm bền vững, đúng quy định, huyện triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Bà Phạm Thị Thủy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Để thực hiện tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trong những năm trước đây và trước mắt là giai đoạn 2022 - 2025 chúng tôi xác định nhiệm vụ đầu tiên là công tác

tuyên truyền để phổ biến toàn bộ văn bản hướng dẫn cũng như yêu cầu mục tiêu, tiến độ thực hiện. Cùng với đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện thực hiện công tác giám sát. Việc giám sát chúng tôi phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện giám sát cùng cấp, đồng thời phối hợp với các xã, thị trấn. Giai đoạn này theo Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ có lấy ý kiến của người dân tại thôn, tổ dân phố.

Quan điểm của UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ giám sát tại các thôn, tổ dân phố trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như sau khi có kết quả. Quan điểm của UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn là rà soát khách quan, trung thực, đúng đối tượng. Quá trình giám sát sẽ thực hiện 3 mục tiêu: tổ chức thực hiện cho đúng, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra; phát hiện vi phạm để chấn chỉnh kịp thời; phát hiện nhân tố tốt, điển hình trong công tác giảm nghèo để tuyên truyền, nhân rộng. Đến thời điểm này, tại Quỳnh Phụ, tất cả các xã, thị trấn cơ bản đã hoàn thành việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Có thể nói, việc rà soát chặt chẽ, thu thập thông tin chính xác, dân chủ, công khai, xác định chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời, đầy đủ, từ đó có giải pháp cụ thể để người dân được tiếp cận, hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ phù hợp.

NGUYỄN CƯỜNG

Để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thái Hưng (Hưng Hà) đã tích cực triển khai các phong trào: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Cũng như một số địa phương khác, sau mỗi đợt phun thuốc bảo vệ thực vật (BTVT), một số người dân có thói quen vứt các loại bao bì trên các bờ ruộng, dưới lòng mương máng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Trước thực trạng đó, Hội LHPN xã Thái Hưng triển khai mô hình "Thu gom bao bì thuốc BVTV trên đồng ruộng". Đây cũng là một trong những nội dung được xác định là điểm nhấn trong phong trào thi đua "Dân vận khéo". Chị Trần Thị Xuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Mỗi năm hai lần, 36 chị em tham gia mô hình đi thu gom bao bì thuốc BVTV ở các cánh đồng trong thôn xã rồi chuyển về các bãi rác để xử lý theo quy định. Qua mỗi lần thu gom, từng bước thay đổi thói quen không tốt của nhiều nông dân trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, ở các chi hội có tuyến đường phụ nữ tự quản, đường hoa phụ nữ với 1,2km đường hoa đã góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho chị em hội viên, xây dựng các mô hình kinh tế góp phần giúp chị em phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hàng năm, Hội thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác với các ngân hàng

PHỤ NỮ XÃ THÁI HƯNG

Tham gia xây dựng nông thôn mới

cho hội viên vay vốn làm kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ Hội LHPN xã Thái Hưng đứng ra tín chấp là hơn 8,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi hội đã thành lập và duy trì các tổ tiết kiệm với 133 triệu đồng cho 17 chị có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Trần Thị Gái, hội viên phụ nữ thôn Tân Dương là điển hình trong phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Thái Hưng. Trần trở phải làm gi, làm như thế nào để vươn lên thoát nghèo, có điều kiện cho các con ăn học, trưởng thành, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đã thôi thúc chị Gái mở xưởng may khăn. Từ việc học tập các lớp chuyên đề, tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ của chi hội, chị Gái đã có thêm các kiến thức vận dụng trong lao động, sản xuất, tổ chức cuộc sống gia đình. Đến nay, xưởng may khăn của gia đình chị Gái có gần 20 công nhân làm việc, thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng; chị thu lãi 100

triệu đồng/năm trở lên. Chị Gái cho biết: Tôi cũng như các chị em phụ nữ ở cơ sở rất cần thêm các nguồn vốn và mong rằng sẽ được tham gia nhiều buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề gia đình, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái để được tiếp cận kiến thức, công nghệ bổ ích áp dụng vào thực tiễn hàng ngày.

Bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, công tác xã hội hóa trong việc chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN xã Thái Hưng chú trọng. Vào các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm hàng năm Hội LHPN xã và các chi hội thăm, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ 100.000 - 300.000 đồng; tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2 xe lăn cho hội viên khuyết tật; hỗ trợ xây mái ấm tình thương, sửa chữa nhà cho gia đình hội viên khó khăn về nhà ở. Bà Trưởng Thị Liễu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Ốc cho biết: Đồng

hành cùng hội viên khó khăn, Chi hội đã khảo sát, đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay hơn 2 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất; 5 năm qua, Chi hội đã giúp đỡ 15 phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và 3 cháu là con hội viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Trần Thị Xuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Hưng cho biết thêm: 5 năm qua, các chi hội đã giúp thêm 125 gia đình hội viên phụ nữ đạt "Gia đình 5 không, 3 sạch"; Hội LHPN xã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, gia đình tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình nhà ở để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu xã Thái Hưng sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

KUÂN PHƯƠNG



Nhiều hội viên, phụ nữ xã Thái Hưng có kinh tế khá nhờ chăn nuôi.